
   สำเนา  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1/2567 
ในวันจันทร์ที ่ 16  กันยายน  2567  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน ประธานสภา อบต.เมืองน้อย สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
2 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
3 นายชุมแพ  คำเพราะ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 ชุมแพ  คำเพราะ  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นายประมวน ประสงค์ศิลป์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 ประมวน ประสงค์ศิลป์  
6 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี   
7 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ  
8 นายเสร็จ  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 เสร็จ  เขียวอ่อน  
9 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  

10 นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ร้อยตำรวจเอกดำรงค์  เหรียญตะคุ นายก อบต.เมืองน้อย 

2.นายสมาน  สืบเสน    รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3.นายสุรธีร์   เทพบุรี   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
4.นางมัจฉา   พิมพา   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 
5.พันจา่ตรปีระทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
7.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.นายโยธิน   บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

   9.นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
10.นางสาวปิยะพร   วงศ์คำชาญ            นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
 

ประธานสภาฯ -เรียนท่านนายกอบต.เมืองน้อย รองนายกอบต.เมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย  
ท่านปลัด อบต.เมืองน้อย  หัวหน้าส่วนราชการอบต.เมืองน้อย  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาอบต.เมืองน้อย ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งตรง
กับวันจันทร์ที่ 16 กันยายน  2567 ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่ เวลา 09.30 น. 
เป็นต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
จำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม   กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มีแจ้ง 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -เชิญนายเปรม  ทาระ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม  รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายเปรม  ทาระ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ  ตามที่ 
ประธานคณะกรรมการ   ประธานสภา อบต.เมืองน้อย  จัดส่งรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย ในสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วจัดทำ
สำเนารายงานการประชุมซึ่งได้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อน  เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรับรองรายงานการประชุมนั้น  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อย ซึ่งผลการตรวจรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมครับ  

ที่ประชุมฯ  -มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2567  
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567           

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
-ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2567 ในหมวดแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  งบค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะเดิมในเขตตำบลเมืองน้อย (บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7)  ปริมาณงาน ขุดบ่อขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่
อบต.เมืองน้อยกำหนด)จำนวนเงิน 25,500บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 67 ลำดับที่ 9)    

ประธานสภาฯ -เชิญนายก อบต.เมืองน้อย  เสนอต่อที่ประชุมรายการ/โครงการที่ขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
นายก อบต.เมืองน้อย      รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โอนครั้งที่ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 งาน  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบ/รายจ่าย/ค่า  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภท/รายจ่าย ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   โครงการ/รายการ  โครงการปรับปรุงบ่อขยะเดิมในเขตตำบลเมืองน้อย  

(บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7)   
งบประมาณท่ีอนุมัติตามข้อบัญญัติ  - บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท 
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จำนวนเงินที่ขอโอน  25,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน  25,500 บาท 
คำชี้แจง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงบ่อขยะเดิมในเขตตำบลเมืองน้อย  
(บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7) ปริมาณงาน ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร  
ลึก 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เมืองน้อยกำหนด) จำนวนเงิน  
25,500 บาท   
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 67 
ลำดับที่ 9    
โอนลด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
งบ  ดำเนินงาน 
ประเภท/รายจ่าย  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการ/รายการ  ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการของ อบต. 
งบประมาณท่ีอนุมัติตามข้อบัญญัติ 30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอน  25,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน    4,500 บาท 
เหตุผลความจำเป็น  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีความจำเป็นต้องปรับปรุงบ่อ
ขยะเดิม  ให้สามารถกำจัดขยะได้เพ่ิมขึ้นในบริเวณสถานที่เดิม ในปัจจุบันปริมาณขยะเต็มบ่อ 
หากไม่ดำเนินการปรับปรุงบ่อขยะจะไม่สามารถเทขยะได้ ซึ่งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เป็นอำนาจหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลและในการอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

ประธานสภาฯ -ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือซักถามกรณีมี
ข้อสงสัยก่อนถามมติที่ประชุม 

นายเปรม  ทาระ  -ได้อภิปรายเห็นด้วยกับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือปรับปรุงบ่อขยะ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.7 เดิม เนื่องจากบ่อขยะเดิมมีปริมาณขยะเต็มบ่อ 
นายประมวน ประสงค์ศิลป์ -ได้อภิปรายเห็นด้วยกับญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 พ.ศ.2567 เนื่องจากบ่อขยะใหม่ยังดำเนินการไม่เสร็จ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงบ่อขยะเดิม 

ให้สามารถใช้งานได้ 
ประธานสภาฯ  -แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ไม่มีผู้ค้านอภิปรายแต่มีผู้สนับสนุนผู้เสนอมีความประสงค์จะอภิปราย  

จึงให้อภิปรายต่อเนื่อง 
นางสุภัทรธนัน คำศรี -อภิปรายโดยตั้งข้อสังเกตว่าขยะท่ีมาทิ้งมีทั้งก่ิงไม้ เศษ หิน หากไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6 ยังมีการนำมาท้ิง จะทำให้บ่อขยะเต็มเหมือนเดิม 
ประธานสภาฯ -แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ไม่มีผู้เสนอขออภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปรายและให้ที่

ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิดอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม -วินิจฉัยเห็นควรให้มีการปิดอภิปราย 
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ประธานสภาฯ -ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะอนุมัติโครงการฯโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2567 โอนครั้งที่ 20/2567 โครงการ/รายการ โครงการปรับปรุงบ่อขยะเดิมในเขตตำบล
เมืองน้อย (บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7)  งบประมาณ 25,500 บาท หรือไม่ 

ที่ประชุม -มีมติให้การอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ              -แจ้งต่อท่ีประชุมพิจารณาดำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ  -1.แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายอำเภอกันทรารมย์ ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ปลัด อบต.เมืองน้อย  ประจำปี  2568 แล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 และนายก อบต.เมืองน้อย  
                                ได้ลงนามประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 
                                2.แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับแผนดำเนินงาน เมื่อประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
                                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
                                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) 2561  
                                ข้อ 27 จะต้องดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 
                                ประกาศใช้งบประมาณ  พร้อมแจ้งกำชับให้สำนักงานปลัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผน 
                                ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวต่อไป 
                                3.แจ้งต่อที่ประชุมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและการประกาศเผยแพร่ เมื่อ          
                                หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก 
                                หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้วเพ่ือให้เป็นไปตาม 
                                กฎหมายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ 
                                แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้า 
                                หน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 
                                4.แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด 
                                จ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัต ิ
                                ยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามใน 
                                สัญญาได้นั้น มีผลย้อนหลังและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดท่ีมีความประสงค์เช่าหรือจ้าง 
                                ต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ให้รายงานเหตุผลความจำเป็นเพื่อเสนอนายก อบต.เมืองน้อย 
                                เห็นชอบและพิจารณาสั่งการให้กองคลังดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบพัสดุจนถึง 
                                ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2567 
                                5.แจ้งให้ที่ประชุมทราบ งบเงินอุดหนุนที่จะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2568 
                                จังหวัดแจ้งให้ทราบตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0023.3/ว 6384  
                                ลงวันที่ 12 กันยายน 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
                                จะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568  
                                 จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
                                 ศก.ถ.140-11 สายบ้านหนองเทาบ้านโนนสวน งบประมาณ 2,838,000 บาท แจ้งกำชับ 
                                 กองช่างกับกองคลังดำเนินการตามกฎหมายระเบียบพัสดุต่อไป  เพื่อให้พร้อมทำสัญญาเมื่อ   
                                 ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์  -แจ้งให้ที่ประชุมทราบการจัดงานบุญสังฆทานบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3,9 ในวันเสาร์ที่ 21 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3      กันยายน 2567 และเชิญชวนที่ประชุมร่วมทำบุญ 
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นายเปรม  ทาระ             -แจ้งให้ที่ประชุมทราบการจัดงานบุญสังฆทานบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1,7,8 ในวันอาทิตย์ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.7        ที่ 22 กันยายน 2567 และเชิญชวนที่ประชุมร่วมทำบุญ 
                                 -ให้คิดเห็นว่าการปรับปรุงตามโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตในพ้ืนที่ทำแล้ว 
                                  ผิวจราจรเรียบสวยงามอยากให้มีการเสนองบประมาณและดำเนินการในพ้ืนที่ที่อ่ืน ๆด้วย 
นายประมวน ประสงค์ศิลป์-ได้กล่าวแสดงการขอบคุณทางอบต.เมืองน้อย โดยท่านนายก อบต.เมืองน้อย ที่ได้ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4       สนับสนุนการดำเนินการรื้อถอนก่อไผ่ในเขตทางในพ้ืนที่ทำให้การไปมาสะดวกปลอดภัย 
                                  รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณจัดหาวัสดุ สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชน 
                                  ผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ 
นางสุภัทรธนัน คำศรี       -เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต้นไม้ข้ึนตามคลองน้ำ  เพ่ือให้สามารถ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6   ใช้งานได ้                              
นางสมนึก ทางทอง         -ได้กล่าวขอบคุณทาง อบต.เมืองน้อยที่สนับสนุนงบประมาณ  เพื่อจัดหาวัสดุในการ  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2        ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ราษฎรในพื้นที่ราย นายสบู่  วัคไธสงค์ 
                                  -เสนอปัญหาต่อที่ประชุมการคมนาคมไม่สะดวกถนนสายวงแหวน(หนองสะพัง-หนองอีเงิน) 
                                  เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักของประชาชนในพื้นท่ีที่สัญจรไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
                                  ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
                                  -เสนอเพ่ิมเติมว่ากรณีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2568 หากมีเหลือจ่าย 
                                  จากการจัดจ้างอยากให้นายก อบต.เมืองน้อย พิจารณาเสนอของงบประมาณมาดำเนินการ 
                                  ในเส้นดังกล่าวด้วย 
นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม    -แจ้งต่อที่ประชุมว่า บ้านหนองน้ำเต้า ได้จัดงานบุญสังฆทานในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.10     2567 และเชิญชวนที่ประชุมร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานโดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ อบต. 
                                  ประมวน ประสงค์ศิลป์หรือ อบต.ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม     
น.ส.จิรพรรณ บุษบงก์        -แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบเรียบร้อยเป็นปัจจุบันแล้วและ 
ผอ.กองคลัง                    แจ้งสถานะการคลังรายรับจริง-รายจ่ายในปัจจุบันตามประมาณการรายรับปี 2567  
                                  ประมาณ 35.5 ล้านบาท รายรับจริงในปัจจุบันประมาณ 32 ล้านบาท รายรับจริง 
                                  เพียงพอสำหรับจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภคและงบลงทุนที่มีการ 
                                  ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วแต่รับจริงยังต่ำกว่าประมาณการรายรับอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าต้องรอ 
                                  ดูไปถึงสิ้นเดือนจะมีรายรับเข้ามาหรือไม่ 
นายโยธิน  บัวทอง          -กล่าวขอบคุณที่ประชุม ที่ให้ความร่วมมือกองการศึกษาในการทำงานที่ผ่านมาและแจ้งว่า   
ผอ.กองการศึกษา            ได้ขอโอนย้ายไปสังกัด อบต.โนนสังในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 การโอนย้ายอยู่ในขั้นตอน 
                                  การพิจารณาของ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานสภาฯ              -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  และได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย  ครบถ้วนตามระเบียบวาระที่กำหนดแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่รักษาระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองน้อย  ในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี  ผมขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุมเวลา   11.00  น.                          
 (ลงชื่อ)   พ.จ.ต.  ประทวน   วราพุฒ  ผู้จดรายงานการประชุม 

            (ประทวน   วราพุฒ) 
                    เลขานุการสภา อบต.เมืองน้อย 
   
 
 

(ลงชื่อ)           สุพัฒน์    อุ่นอ่อน          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสุพัฒน์    อุ่นอ่อน) 
                               ประธานสภา อบต.เมืองน้อย 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)      ชุมแพ  คำเพราะ     (ลงชื่อ)     รุ่งทิพา กรมพะไมย 
  (นายชุมแพ  คำเพราะ)     (นางสาวรุ่งทิพา กรมพะไมย) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชื่อ)    เปรม    ทาระ     
          (นายเปรม    ทาระ) 

                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



 



 

 



 
 


